

..โอวาทธรรมหลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป เช้าวันอังคารที่ 16 เมษายน 2556..

..ขอเจริญพรคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลาย วันนี้เป็นวันปากปีหรือวันปีใหม่ พวกเราชาวไทยปกติแล้วก็ถือเอาวันนี้เป็นวันที่ 1 ของปีต้นปีเดือนเมษายน เหตุฉะนั้นเวลาพระท่านบวชกัน ท่านนับวันที่โครมาเกิดวันนี้เป็นวันที่ 1 เป็นต้นปีในการบวช ท่านจะเริ่มนับเอาตั้งแต่เดือนเมษายน ส่วนเดือนมกราคมนั้นเป็นเรื่องของสากลโลก ที่เราว่าเป็นวันที่ 1 เหตุฉะนั้นวันสำคัญของพวกเราที่ยึดมั่นถือมั่นมาตั้งแต่ปู่ย่าตายาย มาจนถึงชั่วลูกชั่วหลานก็ยึดมั่นถือมั่นถือเอาว่าเป็นปีใหม่ ปีใหม่เมือง แต่ประเทศไทยของเราถือเป็นปีใหม่หมด เพราะว่ายึดถืออย่างนั้น แม้ว่าใครจะอยู่เมืองนอกก็ยึดถือต้องทำบุญ เหตุฉะนั้นการได้ทำคุณงามความดีในชีวิตของเราที่เวียนมาจนถึงบัดนี้ได้ ก็นับว่าเป็น โชคดี โชคดีที่ยังมีชีวิตอยู่ได้สร้างสมบุญบารมีเอาไว้เป็นที่พึ่งของคน

.. ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่นั้น ศรัทธาญาติโยมมีจิตประสงค์งานปรารถนาในสิ่งใดเอาไว้แล้วที่ได้ตั้งอธิษฐานเอาไว้ ก็ขอให้อำนาจบุญกุศลคุณงามความดีจงคลบบันดาล ให้ในวาระดิถีปีใหม่นี้ปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมหวังสมความมุ่งมาดปรารถนาด้วยกันทุกท่านทุกคน อันนี้เป็นเรื่องของความปรารถนาของพวกเราจึงได้มาทำบุญในวันปีใหม่นี้ เหตุฉะนั้นทางพระเจ้าพระสงฆ์ก็จะทำตามไปตามจารีตประเพณีของพระศาสนา ว่าปีใหม่เมืองก็ตีมีการอาบน้ำดำหัว ทำไมจึงต้องให้อาบน้ำดำหัว พ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติมิตรสหาย หรือครูบาอาจารย์ก็ตีพระเจ้าพระสงฆ์ทั้งหลาย ก็คือว่าเราอยู่ด้วยกันไปมาหาสู่ซึ่งกันและกันแล้ว บางทีอาจจะได้แสดงด้วยกายอย่างใดอย่างหนึ่งที่ไม่ดีไม่งามต่อกัน ได้ล่วงเกินซึ่งกันและกันก็จะเป็นบาปทางกายเกิดขึ้น ทางพระศาสนาท่านว่าเป็นอย่างนั้น ทีนี้เมื่อเวลาปู่ย่าตายายพ่อแม่ได้สอนลูกสอนหลานก็ตี มันเกิดการถกเถียงโต้แย้งขึ้นมา ลูกก็ต้องเป็นบาปทางวาจาโดยไม่ได้เจตนา ว่าตนเองนั้นจะเป็นบาป จึงได้มีการอาบน้ำดำหัว อันนี้ทางด้านจิตใจก็ตี สมัยใหม่ของเรา เรียนวิชาความรู้ตั้งแต่ปริญญาชั้นต่ำจนถึงปริญญาเอก ก็อย่าไปหลงตนเอง ว่าตนเองนี้เป็นผู้มีความรู้เรียนมาทางโลกสูงแล้ว จะไม่มีบาปอะไร อันที่จริงก็อาจพลั่งพลาคว่าพ่อแม่ของเราเป็นคนโง่ เป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้ เป็นผู้ที่ไม่มีวิชาความรู้ อะไรก็ได้ศึกษา ถ้าเราคิดในใจของเราอย่างนี้ขึ้นมาก็เป็นบาปในใจ เหตุฉะนั้นแหละ..เหมือนเราเห็นพระเจ้าพระสงฆ์ที่ดี ที่ท่านปฏิบัติต่างๆ หน้าที่ของพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลาย ญาติโยมก็อาจได้ติดใจอยู่ในใจว่าองค์นั้นไม่ดีไม่งามต่างๆ ถ้าเรามีสติปัญญาที่สามารถดัดใจได้ ถ้าเห็นพระภิกษุสามเณรประพฤติปฏิบัติไม่ดีก็ดัดใจได้ แต่ใจของเรานั้นอย่าไปทำใจของตนเองให้เกิดความแค้นความโกรธ อยากทำร้ายอย่างนั้นอย่างนี้ เหมือนเจ้าหน้าทีตำรวจนี้บางทีก็มองแต่ในแง่ร้าย เหมือนหนังสือพิมพ์ทั้งหลายเขาลงกันอยู่ ธรรมะทั้งหลายที่ดีๆของครูบาอาจารย์ที่ท่านสอน ไม่เห็นเอาลง ถ้าเอาธรรมะลงคนก็ไม่อ่าน แต่ถ้ามีเรื่องราว

อะไรต่างๆเกิดขึ้นที่ไม่ดีไม่งาม บางอย่างเล็กๆน้อยๆ ก็เขียนหนังสือพิมพ์โจมตีพระภิกษุและสามเณรทั้งหลาย อันนี้ไม่รู้เลยว่าตนเองนั้นจะเป็นบาปเกิดขึ้น เพราะบางทีไม่เห็น ได้ยินแต่ข่าวเฉยๆ อันนี้ก็เป็นบาปทางผู้เขียนที่ดี ผู้พูดคุยกันก็เป็นบาปเป็นกรรม

.. เหตุฉะนั้นการถ่ายรูปจึงเป็นเหตุที่สำคัญ เวลาถ่ายรูปกับผู้หญิง มีผู้หญิงคนเดียวมันไม่เหมาะสม ก็เพื่อน หนังสือพิมพ์นั่นเองจะได้ไม่เอาไปลงข่าวที่ไม่ดีไม่งามเกิดขึ้น จะทำให้พวกเขาเหล่านั้นเกิดเป็นบาปขึ้น ฉะนั้น พวกเราทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธ บริษัททั้งหลาย เรามั่นใจว่าการทำความดีนี้ แท้ที่จริงแล้วก็เพื่อตัวใครตัวมันนั่นละ ญาติโยมก็เหมือนกันตัวใครตัวมัน ใครรักษาศีล 4 ข้อก็มี 5 ข้อก็มี 6 ข้อก็มี 7 ข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 10 ข้อก็แล้วแต่ แล้วแต่ผู้ใดจะรักษาจะปฏิบัติ ก็เป็นบุญเป็นกุศล เป็นคุณงามความดีของตนทั้งนั้น แล้วแต่ความสามารถของตนเองที่ได้กระทำไป ได้ปฏิบัติตนเองไป อันนี้เป็นข้อสำคัญ

.. เหตุฉะนั้นการอาบน้ำชำระหัวพ่อแม่ก็เพราะอะไร ก็เพราะจะได้ขอพรปีใหม่ วันนี้เป็นวันสำคัญ ขอพรกับพ่อกับแม่ ก็เพราะบางทีตนเองนี้ได้แสดงอะไรที่ไม่ดีไม่งามต่อพ่อต่อแม่ มันก็เป็นบาปเป็นกรรมทางกาย พุทธเจ้าปราศรัย กระทบกระเทือนท่าน ก็เป็นบาปทางวาจา คิดในจิตในใจกับท่าน ไม่ดีไม่งามก็เป็นบาปทางด้านจิตใจ แม้นพระภิกษุสงฆ์ก็เหมือนกันครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ดี หรือญาติโยมผู้หลักผู้ใหญ่ก็ดีก็เป็นเหมือนกัน เหตุฉะนั้นจึงได้ขอพรปีใหม่ เพราะในปีใหม่นั้นท่านจะได้โอสิกรรมให้ ที่เรานั้นได้ล่วงเกินท่านด้วยกายวาจาใจของเรานั้น ที่ได้ล่วงเกินท่านไปแล้วด้วยความไม่ดีไม่งามนั้น บัดนี้ท่านก็จะได้ให้พรปีใหม่ แล้วก็จะได้อโสิกรรมไม่ให้ ลูกให้หลาน ให้ญาติให้โยมมีบาปมีกรรม มีเวรมียกยติตนเองไป ให้มีความสุขเจริญต่อไปในปีใหม่ จนถึงปีต่อไปเรื่อยๆ ให้มีอายุยืนยาวนาน ให้มีอายุมั่นขวัญยืนอย่างนี้ เหตุฉะนั้นทางพระพุทธศาสนา ท่านจึงได้อบน้ำพระเจ้าพระสงฆ์ ได้ขอพรปีใหม่ ให้ญาติให้โยมนี้อยู่ด้วยความเบิกบานและยิ้มแย้มแจ่มใสชุ่มชื่นเบิกบานตลอด ในปีใหม่นี้ก็เหมือนกับเรารดน้ำซึ่งกันและกันนี้แหละ ก็ไม่มีใครโกรธกัน ถ้าไม่เอาน้ำสกปรกไปรดกัน เพราะอะไรก็เพราะน้ำใจนี้มันอโสิกรรมให้ซึ่งกันและกัน ลดโทษให้ ก็เลยไม่ให้มีบาปมีกรรมต่อกัน ก็เลยรดน้ำใส่กันไป แต่อย่าไปสาดใส่ตากันมันเจ็บ อันนั้นมันก็ไม่ดี เหตุฉะนั้นการอาบน้ำในวันปีใหม่ก็เพื่อให้มันเกิดความชุ่มเย็นมันสบาย แต่อย่างไรก็ตามที่เชียงใหม่นี้ฝนไม่ตกนะ ที่กรุงเทพฯนี่ฝนตกมา 4 วันแล้ว ตกหนักไปเลยทีเดียวฝน เออ..มันก็เป็นอย่างหนึ่ง ทางบ้านเรายังไม่มีฝนเลย อันนี้เป็นเรื่องของดินฟ้าอากาศ เราอยู่ใต้ฟ้า ก็แล้วแต่มันจะวิบัติไปอย่างไรต่างๆนานา เวลามันตกมากาก็กลัวน้ำท่วม เวลามันไม่ตกก็บ่นเป็นธรรมดาของญาติโยมทั้งหลาย เหตุฉะนั้นเราจะไปติดใจแต่เฉพาะดินฟ้าอากาศทั้งหลาย เขาก็อยู่ประจำโลกอยู่อย่างนั้น ก็ให้เราพา

กันอดทน จะอยู่ที่ใดก็ดีความร้อนความหนาวก็ดี ขอให้มีความอดทนต่อผู้ดั้นพาด้านฟ้าอากาศที่เราได้เกิดขึ้นมา เหตุ  
ฉะนั้นเรายู่กับโลกนี้ ก็ให้มีฝนดีมีน้ำอุดมสมบูรณ์ ปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆ ก็อาศัยซึ่งดินฟ้าอากาศ  
ทั้งหลายอำนวยความสะดวกให้ทั้งนั้น เรายู่ในโลกนี้ก็เป็นอย่างนี้ อยู่ในบ้านใดเมืองใดประเทศไหนก็เป็นกัน  
ไปอย่างนี้ เขาก็บ่นเหมือนกันทางเมืองนอก ว่าไม่เหมือนเก่าไม่เหมือนอย่างเดิมเลย เหตุฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่าง มัน  
ก็แปรผันแปรปรวนไปเรื่อยๆเป็นธรรมดา เป็นธรรมชาติของโลกเราก็ทำให้ใจของเราเข้มแข็งเบิกบานเพราะเรา  
อยู่กับโลก ได้ทำคุณงามความดีได้ทำบุญทำทานการกุศล เอาไว้เป็นที่พึ่งของตน ยังไงๆ ถ้าเราเกิดอยู่ชาติใดภพ  
ใด เราก็จะได้มีบุญมีกุศลมาอำนวยความสะดวกให้เรามีความสุข อยู่ด้วยกันอย่างนี้ได้ทำคุณงามความดีอย่างนี้ ก็  
ให้ตั้งใจเวลารับพรจากพระเจ้าพระสงฆ์ ก็ให้แผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลไปให้ปู่ย่าตายาย ญาติมิตรสหาย ทั้งหลายก็  
ดี เจ้ากรรมนายเวร ครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ดี เราก็แผ่เมตตาให้ได้เราได้ทำคุณงามความดี ความดีนั้นอยู่ที่ไหน ก็  
อยู่ที่ในใจเรา ใจมีความสุขเรียกว่าดี จิตใจมีความสุขเรียกว่าบุญ บุญคือความสุขใจ เมื่อเรามีความสุขใจแล้ว เราก็  
จะได้แผ่เมตตา ได้แผ่เมตตาเป็นอภัยมัญญาไปได้ทั่วโลกเลยยิ่งดี บ้านใดเมืองใดที่เขาไม่ได้นับถือพุทธศาสนา  
แต่เขาคือลัทธิศาสนาอื่น เราก็แผ่เมตตาไปให้เขาด้วย เพราะเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนกัน ได้ทำคุณงามความดีมา  
เหมือนกัน เพียงแต่ว่ามีกรปฏิบัติต่างกัน อันนั้นก็เป็นเรื่องของกรรมของใครของมัน เราก็เป็นผู้มีเมตตา  
กว้างขวางแผ่เมตตาไปให้เขาบ้าง ใจเขาจะได้เยือกเย็นจะได้อยู่ด้วยกันร่วมโลก ไปบ้านใดเมืองใดประเทศไหน  
คนมีเมตตาต่อซึ่งกันและกันมองหน้ามองตากันก็มีแต่ความยิ้มแย้มแจ่มใส มันคงจะชื่นใจหมดทุกประเทศนั่น  
แหละอยู่ด้วยกัน ผู้ใดก็อยากมีความสุขเหมือนกันอยู่ในโลกนี้ เหตุฉะนั้นเจตนาของพวกเราที่เป็นอย่างนั้น แต่  
ต่อไปก็ให้พากันตั้งใจแผ่เมตตา เวลารับพรจากพระเจ้าพระสงฆ์ทั้งหลาย..